

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ	งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
1	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน)	ประสานการปฏิบัติในการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภายในโรงเรียน	2,140.00					ต.ค.66-มี.ค.67	ลดการแพร่ระบาด ยาเสพติดในโรงเรียนเป้าหมาย
2	โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อ นำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวล กฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต	ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต							นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ ผู้ป่วยจิตเวช เข้ารับการ บำบัดรักษาและเฝ้าระวัง ไม่ให้ก่อเหตุอาชญากรรมใน ชุมชน
3	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา เสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยห่างไกล ยาเสพติด							ลดการแพร่ระบาด ยาเสพติดในชุมชน
4	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว	รักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว							ไม่ได้รับงบประมาณ
5	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)	เพื่อเป็นการป้องกันและลด ปัญหาอาชญากรรม	15,000						ลดอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นใน ชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ	งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
6	การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการ บังคับใช้กฎหมาย	- สร้างจรรยาบรรณในการ บริการของพนักงานสอบสวน และผู้ช่วยพนักงานสอบสวนใน บริการอย่างมืออาชีพ - เพื่ออำนวยความสะดวกและ การบริการประชาชนไม่ล่าช้า	67,000					ต.ค.66-พ.ค.67	ความพึงพอใจของประชาชน ที่ขอรับบริการ ได้รับความ ยุติธรรม
7	การบังคับใช้กฎหมายและบริการ ประชาชน(รวม ชมส.และอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน)	รักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงภายในประเทศ	46,000					ต.ค.66-พ.ค.67	ปราบปรามสกัดกั้นเส้นทาง ลำเลียง เพื่อลดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
7	การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้า ยาเสพติด(สลายโครงสร้าง/Heart Land/ด่านยาเสพติด)	ป้องกันปราบปราม สืบสวน ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด	10,700					ต.ค.66-พ.ค.67	ปราบปรามสกัดกั้นเส้นทาง ลำเลียง เพื่อลดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน ในการใช้รถใช้ถนน เทศกาลปีใหม่ 2566	21,000					29 ธ.ค.66-4 ม.ค.67	ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง เทศกาลวันหยุดยาว
		<b>รวม</b>	<u>161,840</u>						

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.



( สุขกวี ศรีอิสาน )

ผกก.สภ.หนองนาคำ